



กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์  
OTOP ที่ได้รับการยกระดับ ภายใต้ชื่องาน “เสน่ห์วิถี ของดีภูมิปัญญาถิ่น”



วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เสน่ห์วิถี ของดีภูมิปัญญาถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่ง นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเทคโนโลยี และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - ปัจจุบัน มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ขยายโอกาสและเป็นที่ยอมรับ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่วิสาหกิจชุมชน ในทุกภูมิภาคตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาให้กับผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีการลงพื้นที่เชิงลึกถึงกลุ่มสถานที่ผลิต ตลอดจนสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และมาตรฐานอื่นๆ ที่สำคัญเพื่อส่งเสริมแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรลุภัณฑ์ และองค์ความรู้ทางการตลาด และเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการได้มาทดสอบตลาดจัดจำหน่ายสินค้าใน ศูนย์การค้าระดับประเทศ ทำให้สินค้าของตนเองเป็นที่รู้จัก มีรายได้และยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อไป

นางสาวนงนุช เมธียนต์พิริยะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เผยถึงการจัดบูธ จัดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยกระดับ จำนวน 31 กลุ่ม ประกอบด้วย ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า จำนวน 10 กลุ่ม ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 5 กลุ่ม ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับและของที่ระลึก จำนวน 1 กลุ่ม และประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 15 กลุ่ม นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ การจับฉลากรางวัลชิงโชคแก่ผู้เข้าร่วมงาน และกิจกรรมสินค้าใหม่ที่ทอง ทุกวัน

ซึ่งกิจกรรมทดสอบตลาด “เสน่ห์วิถี ของดีภูมิปัญญาถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดในพื้นที่ภูมิภาค จะดำเนินการ ระหว่างวันที่ 27 ถึง 31 มีนาคม 2562 ณ ลาน ไพรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์ จตุจักร